

Bắc Ninh cần rà soát lại các kịch bản phòng chống dịch

“Chúng tôi rất tin tưởng nhưng cũng mong Bắc Ninh rà soát lại các kịch bản để luôn trong tâm thế chủ động nếu có tình huống xấu nhất xảy ra”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu ngày 17/5.



Một chốt kiểm dịch tại Bắc Ninh

ẢNH: TUẤN DŨNG

Tại cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, cho biết, đến thời điểm này, ổ dịch tại Bắc Ninh được xác định với 3 nguồn lây, trong đó có nguồn từ khu công nghiệp tại Bắc Giang. Bắc Ninh hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp với hơn 332.000 công nhân, 70% trong số này ở tỉnh ngoài. Hơn 30.000 người Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc. Ông Đức Anh cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã lấy một số mẫu bệnh phẩm bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh, tiến hành giải trình tự gen, kết quả cho thấy toàn bộ mẫu tại Bắc Ninh đều mang biến chủng kép B.1.617.2 lần đầu được tìm thấy ở Ấn Độ. Chủng này tương tự chủng lưu hành tại Bệnh viện Bệnh

nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Điều này phần nào lý giải tốc độ lây nhiễm tại Bắc Ninh rất cao thời gian qua và nhiều người không có triệu chứng bệnh. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, tỉnh đã thành lập hơn 7.000 tổ COVID cộng đồng trong khu công nghiệp. Các chuyên gia của Bộ Y tế đề nghị Bắc Ninh kết hợp nhiều kỹ thuật xét nghiệm, trong đó lấy mẫu ngẫu nhiên 10%, mẫu gộp cho

công nhân để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, áp dụng test nhanh kháng nguyên để sàng lọc nhanh, nếu có kết quả dương tính sẽ kiểm tra lại bằng kỹ thuật RT-PCR để khẳng định.

CA MỚI VẪN TĂNG NHƯNG TRONG TẦM KIỂM SOÁT

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định, số ca mắc COVID-19 vẫn tăng hàng ngày nhưng đều thuộc diện

F1, có thể khống chế được do nằm trong khu vực được cách ly, phong tỏa. Ông đề nghị tỉnh rà soát lại các kịch bản phòng chống COVID-19 trong điều kiện mới, kể cả tình huống dịch trong khu công nghiệp lan rộng. Cần quan tâm thực tế là Bắc Ninh hiện có hơn 330.000 công nhân, nhiều người thường xuyên giao lưu, đi lại giữa Bắc Ninh với 21 tỉnh thành, đặc biệt là với Bắc Giang. “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phải làm việc gấp

184 ca mắc, 1 bệnh nhân tử vong

Ngày 17/5, Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 184 ca mắc COVID-18, gồm 3 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh. 181 trường hợp còn lại được ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành phố. Đứng đầu về số ca mắc mới là Bắc Giang với 97 ca; tiếp đó, Bắc Ninh 49 ca; Đà Nẵng và Điện Biên mỗi địa phương 7 ca; Hà Nội và Hà Nam mỗi nơi 5 ca; Vĩnh Phúc 4 ca; Phú Thọ, Hưng Yên, Lạng Sơn mỗi tỉnh 2 ca; Tuyên Quang 1 ca.

Sáng 17/5, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân nam 34 tuổi (BN3055) tử vong ngày 16/5 do các bệnh lý nền (viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh, di chứng chấn thương sọ não...). Đến nay, Việt Nam có 37 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết đang điều trị 344 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 52 trường hợp nặng, nguy kịch. Có 15 ca thở máy, trong đó có 1 ca phải chạy ECMO lọc máu liên tục. Trong số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có 17 nhân viên y tế từ các bệnh viện khác chuyển đến. Thời gian qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trung bình 15 ca.

với Sở Y tế Bắc Giang để lấy số liệu công nhân từ Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc để phục vụ công tác truy vết, tránh để lọt một vài ca bệnh thành ổ dịch ở cộng đồng”, ông nói.

Về chiến lược xét nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến khích Bắc Ninh xét nghiệm mẫu gộp ở khu vực đã cách ly, test kháng nguyên nhanh ở đơn vị hoặc cộng đồng có nguy cơ cao. “Rà soát và kiểm tra ngẫu nhiên xóm trọ cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm rất quan trọng”, ông nói. Ông cũng đề nghị cơ sở y tế triển khai quyết liệt, không để “giặc” từ bệnh viện lan ra cộng đồng rất nguy hiểm; xây dựng các tổ COVID-19 tự rà soát từng phòng, khoa, ban, người nhà, bệnh nhân.

HÀ MINH